

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN QUA CÁC TIẾT THAO GIẢNG, DỰ GIỜ

Chất lượng đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học, đặc biệt là công tác nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học. Do vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên, nhất là những lớp cập nhật, bổ sung kiến thức, phương pháp dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới trong dạy học hiện nay. Ngoài ra, các trường học còn chủ động tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ, thao giảng,...

Trường Tiểu học Giang Biên thực hiện sinh hoạt chuyên môn 2 tuần/lần. Theo đó, giáo viên thảo luận, đóng góp phương pháp giảng dạy. Ngoài ra, trường còn tham gia nghiên cứu bài học thông qua các chuyên đề của cụm đề ra. Nhờ thường xuyên được trao đổi, cập nhật kiến thức và học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp, giáo viên Trường Tiểu học Giang Biên ngày càng “cứng tay nghề”.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giang Biên - Nguyễn Văn Kỳ cho biết: “Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là việc làm thường xuyên và cũng là nhiệm vụ quan trọng của trường. Bởi, những thầy, cô giáo giỏi thì mới góp phần đào tạo ra thế hệ học trò giỏi. Do đó, trường thường xuyên phát động phong trào thi đua giúp giáo viên có cơ hội trải nghiệm, thử sức mình.”

Bên cạnh đó, giáo viên cũng chủ động trong việc tìm hiểu, cập nhật kiến thức thông qua những tài liệu chuyên môn, Internet, sách, báo,... Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh- giáo viên Trường Tiểu học Giang Biên , tâm sự: “Không hài lòng với hiện tại, cập nhật kiến thức mới thường xuyên, đặc biệt là phương pháp giảng dạy hay, hiệu quả, lắng nghe những đóng góp của đồng nghiệp,... là những cách tôi áp dụng để hoàn thiện mình hơn trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy suốt 26 năm qua. Bên cạnh đó, tôi cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để giúp nhau tiến bộ”.

Bước vào năm học 2022- 2023, tổ chuyên môn số 3 với đội ngũ giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết và lòng yêu nghề, các cô luôn tạo ra những bài học nhằm hứng khởi cho các em. Các tiết chuyên đề đều được chuẩn bị rất công phu về bài giảng, đồ dùng và các hoạt động trong giờ học luôn được đánh giá cao. Để không nhàm chán trong giờ học Tập làm văn- bài Cốt truyện, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh- 4A1 đã thay đổi hình thức để làm sao các em tích cực chủ động trong học tập. Cô giáo đã linh hoạt trong các hoạt động giáo dục như thảo luận nhóm, phòng tranh, sắm vai, trò chơi. Tất cả các hoạt động học tập diễn ra nhịp nhàng và lôi cuốn học sinh khi học tập.

Cảm nhận sau tiết học, các em rất vui và phấn khởi các em vừa học vừa được chơi và tham gia các hoạt động giáo dục.

Sau đây là một số hình ảnh trong tiết Chuyên đề của lớp 4A1



Tóm tắt kiến thức bằng sơ đồ tư duy



Học sinh thi kể chuyện- sắm vai nhân vật





Học sinh thảo luận nhóm bằng sơ đồ cành cây



Học sinh thảo luận nhóm bằng sơ đồ tư duy



Học sinh thảo luận nhóm bằng sơ đồ tư duy





